

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, ธปท.มองบาทขณะนี้มีความเสถียรภาพ-พร้อมเข้าดูแล**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย แต่เริ่มแกว่งตัวในกรอบแคบลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ หลังตอบรับปัจจัยในประเทศไปพอสมควรแล้ว

\*ดิลเลอร์ คาดเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.90 และแนวรับที่ 35.00

\*นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้จัดการด้านเสถียรภาพการเงิน ธปท.กล่าวกับ"รอยเตอร์" ว่า เงินบาทขณะนี้อยู่ในระดับที่มีความเสถียรภาพ ไม่ได้เคลื่อนไหวมากนักในระหว่างวัน และถือว่าอยู่ในระดับกลาง เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าหรือการส่งออก

\*ธปท.ยืนยันด้วยว่า มีเครื่องมือและความพร้อมที่จะเข้าดูแลตลาดเงินได้ หากมีความผันผวนเกิดขึ้น แต่ในช่วงที่ผ่านมา ธปท.เข้าไปดูแลเงินบาทน้อยมาก เนื่องจากตลาดสามารถหาจุดสมดุลของตัวเองได้ค่อนข้างดี

\*ดอลลาร์ขยับขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย และอยู่ใกล้จุดสูงสุดในรอบเกือบ 9 เดือน เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ขณะที่นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้

\*นักลงทุนยังคงคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดต่อไป แม้มีการเปิดเผยตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอในสหรัฐ โดย Conference Board เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐลดลงเกินคาดสู่ 98.6 ในเดือนต.ค.จาก 103.5 ในเดือนก.ย.

\*บริษัท ซีเอ็มอี กรุ๊ป รายงานว่า นักลงทุนคาดว่าจะมีโอกาสสูงกว่า 78% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธ.ค.

\*ปอนด์ได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของนายมาร์ค คาร์นีเยย์ ผู้จัดการธนาคารกลางอังกฤษ เนื่องจากเขาดังข้อสงสัยว่า อาจจะไม่มีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในยุโรป

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 572.58 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 8.24 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 4.81 พันล้านบาท

\*09.02 น. บาท/ดอลลาร์ 34.932/945 จาก 34.905 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.016/048 จาก 38.011 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.30/34 จาก 104.22 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0883/87 จาก 1.0886 เมื่อวาน

"ตลาดเริ่มจะแกว่งแคบลงมาแล้ว แต่เข้านี้หุ้นต่างประเทศลบกันหมด ก็อาจจะกดดัน flows  
ในบ้านเราบ้าง แต่ในฝั่งบอนด์ก็ยังซื้ออยู่เรื่อยๆ ก็คิดว่าบาทยังไม่น่าจะไปไหนไกล" ดีลเลอร์  
กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้